

UBND TỈNH ĐẮK LẮK  
BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH VÀ  
XDPT TOÀN DÂN BV ANTOQ TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BCĐ-CAT

Đắk Lắk, ngày tháng 7 năm 2022

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng,  
chống mua bán người và tổ chức các hoạt  
động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng,  
chống mua bán người - 30/7

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo thông báo của Bộ Công an, trong những năm gần đây, tình hình mua bán người tại Việt Nam diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Từ năm 2010 - 2021, các cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng 3.500 vụ mua bán người, với 5.000 đối tượng và 7.500 nạn nhân, bao gồm phụ nữ, trẻ em, trẻ sơ sinh, nội tạng và bào thai. Trong đó, gần 85% số vụ mua bán người ra nước ngoài, tập trung chủ yếu qua các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia (CPC). Chúng hoạt động theo các băng nhóm, có sự câu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, hình thành đường dây xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi như: Lấy danh nghĩa là các công ty môi giới hôn nhân, môi giới lao động và sử dụng các nền tảng trực tuyến để tiếp cận, lừa bán nạn nhân ra nước ngoài nhằm cưỡng bức lao động và bóc lột tình dục; ngoài ra, đối tượng buôn người còn tìm cách lôi kéo nạn nhân ra nước ngoài bằng hình thức thăm thân, du lịch hoặc tổ chức các đường dây xuất cảnh trái phép sau đó thu giữ giấy tờ rồi đưa đến các cơ sở lao động cưỡng bức. Trường hợp nạn nhân từ chối, bỏ trốn sẽ bị đánh đập, tra tấn, bắt ký không giấy nợ và yêu cầu bồi thường hàng nghìn USD. Năm 2021 là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam bị xếp vào danh sách các quốc gia cần theo dõi về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tình hình tội phạm mua bán người có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là mua bán người sang Campuchia, cưỡng bức lao động (*đã phát hiện, xử lý hình sự 01 vụ, 04 bị can mua bán 04 nạn nhân qua Campuchia*).

Để tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống mua bán người, đồng thời thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; thực hiện Công văn số 2070/VPCP-NC ngày 24/6/2022 của Văn phòng Chính phủ “về tình hình mua bán người thời gian gần đây” và Công văn số 2291/BCĐ ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo 138/CP về hướng dẫn, đôn đốc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

**1.** Tiếp tục bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm tại Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 03/3/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai “Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022” để triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Đẩy mạnh tuyên truyền về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ quan, cộng đồng dân cư, với các khẩu hiệu hành động như: “Tích cực hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”. Căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động mít - tinh hưởng ứng phù hợp.

*Phân công nhiệm vụ: Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.*

**2.** Thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng, chống mua bán người, lừa đảo hôn nhân, mua bán nội tạng người. Làm tốt công tác tiếp nhận và khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ, kết luận những tố giác, tin báo liên quan đến tội phạm mua bán người. Tập trung điều tra, xử lý các vụ án mua bán người đang thụ lý; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh sớm truy tố, xét xử công khai để tuyên truyền giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

*Phân công nhiệm vụ: Công an tỉnh chủ trì thực hiện.*

**3.** Triển khai các biện pháp phòng, chống mua bán người tại khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

*Phân công nhiệm vụ: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh thực hiện.*

**4.** Chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng các tin, bài, phóng sự, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người, nhất là nội dung khuyến nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến tội phạm mua bán người thì thông báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia 111, đường dây nóng 18001567 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời; tăng thời lượng, tần suất thông tin về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế thông tin văn hóa ở cơ sở hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”.

*Phân công nhiệm vụ: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện.*

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Công văn này và nội dung nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 09/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Công an tỉnh) **trước ngày 03/8/2022** để tổng hợp tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- CT, Phó CT UBND tỉnh (đ/c Võ Văn Cảnh);
- Phó CVP UBND tỉnh (đ/c Nguyễn Tiến Dũng);
- Lưu: VT, NC, BCĐ(CAT).

**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH**  
**Võ Văn Cảnh**